
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ครั้งที่ 4/2566 

วันศุกร์ที ่28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมรวมใจ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน      

โรงพยาบาลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
............................................ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

ผู้เข้าประชุม  
  1. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ 
  2. นางสาวอัมพร บุญบุตร 
 
  3. ร้อยโท วีระชาติ ชวูงษ์ตระกูล 
  4. นายสวุรรณ  เพ็ชรรุ่ง 
 
  5. นางสาวศรีสุรางค์  ดวงประเสริฐ 
  6. นางสาวสุนีย ์ พลภาณุมาศ  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก                               ประธาน 
แทน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา รักษาการในตำแหน่ง 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) 

  7. นายพัฒนะ วิชกูล 
  8. นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล 
  9. นายสมาน  ฟอนฟัก 
10. นายสามารถ วงษ์ปาน 
11. นายวีระ  กิตติวิทยากุล 

แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี 
สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ 
สาธารณสุขอำเภอบ้านนา 

12. นายวีรชัย  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ 
13. นางทวีพร เจริญจิตร์ 

สาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก 
สาธารณสุขอำเภอปากพลี 

14. นายสัญญา  กิตติสุนทโรภาศ 
15. นางสาวอาภัสรี  บัวประดิษฐ์ 
16. นางอังศุมาลิน  มั่งคั่ง 
17. นางอุษณีษ์ อิสระเสนารักษ์ 
18. นางอัญชลี  งามผิว 
19. นายภุชเคนธ์  ทองสุข 
20. นายสมบัติ  พรหมณ ี
21. นายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา 
22. นายสุมิตรชัย คำเขาแดง 
23. นายสุวัจน ์ บุญยืน 
24. นางสาวนภาพร  พิมพาลัย 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

  1. นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์  

  2. นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ 
  3. นางรำพึง  นุ่มสารพัดนึก 
 
 
  4. นางรัชนี  โถทอง 

แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                    ผูช้่วยเลขานุการ 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

   1. นายสุนทร  บุญเขียน     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 2. นางรุ่งนภา บุญเขียน         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 3. นางสาวปรารถนา ซิ่งเถียรตระกูล     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 4. นางเตือนใจ จำปาแดง     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 5. นางรุ่งรัตน์  ทวีวงษ์     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  6. นางสาวอารีรัตน์  ศรีวรรณ 
  7. นางสาวอภิญญา  บำรุงสขุ 
  8. นางสาวศรีวรรณ  อินทร  
  9. นางสาวนีรชา  หาญวงษ์     

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

วาระก่อนประชุม :  1. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ นางรุ่งนภา บุญเขียน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี     
และข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ นางมัจฉา ใจแสน ตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข ้สังกัดโรงพยาบาลบ้านนา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 2. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3. ประธานการประชุมฯ :  ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ          
มารดา นางรัชนี โถทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 20.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 1.1) 
           1 . ข อ ให้ โร งพ ย าบ าล ทุ ก แ ห่ ง ใน เข ต สุ ข ภ าพ ที่  4  ใช้ โป รแ ก รม  Smart Office                   
เพ่ือความสะดวกและทันสมัย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่  4 ให้ความสำคัญ           
และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครนายก มีหน่วยงานที่ติดตั้งโปรแกรม Smart Office 
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 2) โรงพยาบาลบ้านนา 3) โรงพยาบาลปากพลี    
4)โรงพยาบาลองครักษ ์และ 5) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก ขอให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการใช้งาน
โปรแกรม Smart Office และขอให้โรงพยาบาลสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้วย 
 2. จากกระแสใน Social media มีการะบาดของ covid-19 จึงมีการประชุมระดับกระทรวง
ให้เกิดความเข้าใจ โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ 1) เร่งรัดการฉีดวัคซีน ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 608 โดยถ้าวัคซีน      
ไม่เพียงพอให้ประสานขอรับสนับสนุน ได้ที่กรมควบคุมโรค 2) แนวทางการรักษา ยังคงใช้แนวทางการรักษา
แบบเดิม 3) ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่ผล ATK + ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ           
เพ่ือวิเคราะห์การติดเชื้อหา สายพันธุ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ แจ้งขอให้เก็บ 5 ตัวอย่างต่อสัปดาห์     
ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ โดยต้องมีค่า CT มากกว่า 25 โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์          
และชาวต่างชาติ  
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 3. แนวทางการปรับ Service Plan ระบบใหม่โดยแบ่งเป็น S , A , P 3 คูณ 2 เป็นทั้งหมด 
6 ระดับ ในรูปแบบ Service Blueprint ร่วมกับ HR Blueprint โดยประธานการประชุมฯ ขอเชิญผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลทุกแห่ง หารือร่วมกันหลังจากจบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลในวันนี้ เพ่ือจัดทำ 
Service Blue Print ส่งเขตภายใน 30 เมษายน 2566 
 4. โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ     
แจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมจากเดิม ร้อยละ 20 ของจังหวัดนครนายกเป็นจำนวนเท่ากับ 998 คน โดยกำหนดให้แจ้ง
สถานที่จัดนิทรรศการและสถานที่จัดกิจกรรม ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่     
10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566 พร้อมทั้งกำหนดวันจัดงานเป็นวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2566 
 5 . HL Forum เขตสุ ขภ าพที่  4 กำหนดจั ด งาน วันที่  12 - 13 มิ ถุ น ายน  2 5 66                 
ณ ภูสักธาร รีสอร์ท  / HL ภาคกลาง (เขต 4,5,6) กำหนดจัดงานวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2566 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดนครนายก (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 1.2) 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมภาระกิจในการดับไฟป่า 
 2. ให้หน่วยงานการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย เด็กนครนายกควรรู้ประวัติ 

ของจังหวัดนครนายก 
 3. ให้ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขในการดูแล 

ปัญหาการคลอดก่อนกำหนดเด็กคลอดมาน้ำหนักน้อย เนื่องจากมารดาอยู่ในวัยใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
รู้ว่าคนในพ้ืนที่มีใครตั้งครรภ์บ้าง และนําเข้าสู่ระบบการดูแล ร่วมกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 4. ให้ศึกษาธิการจังหวัดหาเวทีสุนทรียภาพ สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก 
 5. นโยบายใส่ผ้าไทยให้สนุก ให้มีการบูรณาการการจัดงานร่วมกัน อาจจัดเป็นเวทีเดินแบบ  

ให้เป็นงานการกุศล เพ่ือไปช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส 
 6. ให้ทุกส่วนราชการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในงานที่มีลักษณะเดียวกัน เนื่องจากจังหวัด 

นครนายกเล็ก จึงต้องร่วมกันจัดให้เป็นงานใหญ่ เช่นเรื่องบุหรี่/สุรา การจัดงานพืชผลทางเกษตร เป็นต้น 
 7. กกต.ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 
 8. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ในภาพรวมเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย   

55 หน่วยงาน และใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 48 หน่วยงาน จาก 69 หน่วยงาน ลำดับการเบิกจ่ายในภาพรวม 
เป็นลำดับที ่55 ของประเทศ 

  9. กําหนดการประชุมกรมการจังหวัดครั้งต่อไป วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก    
 1. โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นทีต่้องการของ 

หน่วยงานต่างๆ ราคาอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งค่าไฟฟ้าที่มีราคาเพ่ิมมากขึ้น ประธานฯ ได้สอบถาม     
การดำเนินการหน่วยงานใดติดปัญหาใดหรือไม ่
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี : ยังไม่ทราบ Spec และขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
 ประธาน : ได้มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ติดต่อไปยังหน่วยงานอ่ืน            
เพ่ือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
 2. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเรื่อง Cyber Security ความปลอดภัยไซเบอร์ โดยกำชับให้
ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่ให้ความสำคัญข้อมูลหลุด
อาจส่งผลต่อกฎหมาย PDPA 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 4 เมษายน 2566 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 1. ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มกระตุ้นได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างน้อย     
ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตแพทย์ อาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ พบว่าประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างน้อย           
ซ่ึงต่อไปจะฉีดวัคซนีโควิด – 19 แบบโรคไข้หวัดใหญ่ คือ กระตุ้นปีละ 1 ครั้ง  
 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดหอผู้ป่วยเพ่ิมเติม 
คือหอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากมีผู้ป่วยปลูกถ่ายไตร่วมด้วย อยู่ที่ชั้น 7  

 ประธาน : ขอให้หารือร่วมกันในเรื่องการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ประชาชนเกิดความสนใจ 
ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ซึ่งปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนโควิด และวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกันได้คนละแขนได้แล้ว      
โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านนา รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.3) 
 1. เขตสุขภาพที่ 4 มีนโยบายให้หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 4 มีการเชื่อมโยงข้อมูล       
ผ่านสถานบริการ เพ่ือให้บุคลากร และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในการรักษา โดยมีการนำเสนอผ่าน              
คณ ะกรรมการ Big rock ของเขตสุ ขภ าพที่  4  ให้ คณ ะกรรมการ Big rock แต่ ละสาขาดำเนิ นการ                    
ซึ่งคณะกรรมการ Big rock Information สารสนเทศ และคณะกรรมการ Big rock 30 บาทรักษาทุกที่        
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ได้อนุมัติโดยมติเขตสุขภาพที่ 4 ให้จังหวัดนครนายก
เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพภายในจังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นจังหวัดนำร่องในเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทั้ งได้อนุมัติ
งบประมาณ 12,914,900 บาท เพ่ือให้ โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายกดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล              
โดยเงินงบประมาณได้โอนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผ่าน สปสช. เรียบร้อยแล้ว 12,914 ,900 บาท         
อยู่ที่โรงพยาบาลองครักษ์ เป้าหมายคือให้หน่วยบริการในจังหวัดนครนายกทำการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับ         
หน่วยบริการและให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากที่ผ่านมาการกำหนด TOR การหาวิธีการ
เชื่อมโยงข้อมูล ประกอบกับการแฮกข้อมูลต่างๆ ทำให้การดำเนินการต้องหยุดชะงักลง เขตสุขภาพที่  4           
และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สอบถามว่ายังดำเนินการต่อหรือไม่ หากไม่ดำเนินการแล้วจะให้คืนเงิน
งบประมาณ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านนา รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
จึงได้ขอมติที่ประชุมจากผู้บริหารแต่ละโรงพยาบาล มีแนวโน้มในการพัฒนาต่อหรือไม่  เพ่ือจะไม่คืน               
เงินงบประมาณ  12 ,914 ,900 บาท  ให้กับ เขตสุขภาพที่  4  หรือหากผู้บริหารแต่ละโรงพยาบาล                      
มีมตทิีจ่ะดำเนินการต่อจะได้มกีารจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป 

 ประธาน : ซักถามความเห็นผู้บริหารทุกโรงพยาบาล จะดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
ดังกล่าวต่อหรือไม ่ 
 ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก : ยินดีที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป 

 ประธาน : ได้ให้ความเห็นว่าควรจะดำเนินการต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนางานโดยการใช้ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ และลดแออัดการให้บริการในโรงพยาบาลด้วย พร้อมทั้งทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการ        
กับงานอ่ืนๆ ได้มากขึ้น และมอบให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านนา รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการจัดทำ Time Line แผนการดำเนินการ และนำมาหารือร่วมกันอีกครั้ง          
เพ่ือตอบเขตสุขภาพที่ 4 ไม่คืนเงินงบประมาณดังกล่าว 
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 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านนา รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ขอประชุมร่วมกับผู้บริการของโรงพยาบาล 4 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 4 อำเภอ และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ รมราชกุมารี  ขอข้อมูล เป้ าหมายเพ่ือเชื่ อมโยงข้อมูลร่วมกัน                 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นที่ปรึกษา 
ทีมงานประกอบด้วย รองแพทย์ รพ.นครนายก , หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และเจ้าหน้าที่ไอทีของแต่ละแห่ง        
เพ่ือกำหนด TOR , Spec ต่างๆ และขั้นตอนต่อไปจะเชิญผู้พัฒนาโปรแกรมเข้ามาร่วมประชุมกับทีมงาน         

เพ่ือกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน , การจัดซื้อจัดจ้าง และ e-bidding จะต้องเชิญหัวหน้าบริหารทั่วไป          

ของสสจ.นครนายกเข้ามาร่วมด้วย และช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน จะได้เห็นการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 2. Service Blueprint และ HR Blueprint คือ 

     - ความต้องการของชุมชน คืออะไร 
     - ความต้องการในการพัฒนา/ โรงพยาบาลต้องการพัฒนาอะไร 
     - เขตสุขภาพต้องการอะไร  
     - กระทรวงต้องการอะไร 
     - จังหวัดอยากพัฒนาด้านไหน และสามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ มีทรัพยากร
เพียงพอหรือไม ่
  ประธาน : สำคัญคือต้องตอบโจทย์ Health Need ตอบโจทย์ปัญหาอัตราการป่วย-ตายของพ้ืนที่ 
จังหวัดนครนายก ตัวตนทีส่ามารถดำเนินการได้ดี เป็นจุดเด่นคือด้านใดบ้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 สาธารณสุขอำเภอปากพลี และคณะ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.8 – 3.9) 
 1. การถอดบทเรียนนโยบาย 4 D พชอ. โดย 4 D หมายถึง สะอาดดี , อากาศดี , ธรรมชาติดี ,  

สังคมและความเป็นอยู่ดี โดยประเด็นการพัฒนา คือ 1.การจัดการขยะในชุมชน 2.การดูแลกลุ่มเปราะบาง 
ผู้ด้อยโอกาส 
 2. การดำเนินงาน HLO และ HLC โดยสมัครเข้าร่วมโครงการสาสุขอุ่นใจ ในส่วนรพ.สต.  
บ้านบุ่งเข้ และชุมชนบ้านเนินหินแร่ โดยต้องผ่านการประเมินองค์กรก่อนเข้าร่วมซึ่งต้องผ่านร้อยละ 90         
จากผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ประเมิน และจัดทำ SWOT Analysis และทำ Top Models เพ่ือหาระดับความ
คิดเห็นของคนในชุมชนด้วย โดยการดำเนินงานจะเน้นการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา และมองจุดเด่นของคนใน
ชุมชน การใช้ภาษาพวนในการนำมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมที่เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ค้นหาบุคคล
ต้นแบบในชุมชน คือ 1) บุคคลต้นแบบด้านผักปลอดสารพิษ 2) บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเดิน/ปั่นเพ่ือ
เปลี่ยนสุขภาวะ 3) บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า/บุหรี่ 4) บุคคลต้นแบบด้านการปรับปรุงสูตร "กระยาสารทหวาน
น้อย” และ 5) บคุคลต้นแบบด้านเพลงพ้ืนบ้านกินอย่างไรห่างไกลเบาหวานความดัน 

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี : อำเภอปากพลีมีทางเลือกปฐมภูมิค่อนข้างที่จะชัดเจน     
1) ในประเด็น Heath Literacy 2) การจัดการบริหาร โดยดำเนินการในกลุ่ม อสม ., เยาวชนและนักเรียน         
เพ่ือหาทิศทางและความเหมาะสม การใช้เครื่องมือเพ่ือให้เกิด Self Care ค่อนข้างหลากหลายและสามารถ     
นำมาปรับเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Cup ปากพลี 

 ประธาน : ชื่นชมการดำเนินงาน เนื่องจากที่นี่เห็นภาพการบูรณาการร่วมกันค่อนข้างชัดเจน  
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้ร่วมบูรณาการ รวมทั้งนายอำเภอเข้ามามีส่วนร่วม ในมิติสุขภาพที่เป็นทุน  
ของสังคม เพ่ือเสริมให้ทีมเข้มแข็งและขับเคลื่อนได้ดีมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.10.1) 

 1. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน Smart Office 
 - ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สสจ.นครนายก และ รพ.บ้านนา 
 - รพ.องครักษ์ , รพ.ปากพลี ,และสสอ.เมืองนครนายก อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 2. วันที่  10  พฤษภาคม 2566 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์             
ขอให้หน่วยงานดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566  
 ประธาน : ขอให้ รพ.นครนายก เข้าร่วมการดำเนินงานการใช้ระบบSmart Office ในครั้งนี้ด้วย 

 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านนา รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน):   
ขอเสนอให้ 4 โรงพยาบาลในการคุ้มทุนของการเช่า Cloud เดือนละ 3,000 บาท จะคุ้มกว่าระยะ 3 - 5 ปี 
อาจจะต้องเตรียมการนำเสนอเข้าคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ด้วย (ปลอดภัยและไม่เสียค่าซ่อมบำรุง) 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ขอให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำชับและติดตามผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมห้องประทับพักสำหรับ    
การรับการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เสมอ เนื่องจากมีทหารส่วนล่วงหน้าของสำนักพระราชวัง เข้าตรวจพ้ืนที่
แล้วพบเจ้าหน้าที่รับประทานนห้องประทับพักฯ และมีกลิ่นอาหาร  
 ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  : 
ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ :  รายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง (รายละเอียดตาม
เอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.11.1)     

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.12.1)  
  ประธาน : 1) เนื่องจากตัวชี้วัด PPA แตกต่างจากปีก่อน ปีนี้ค่อนข้างออกช้า ทำให้การเก็บ
ข้อมูลเริ่มช้า โดยเริ่ม 1 มีนาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2566 และจะจ่ายเงินในเดือนกันยายนต่อไป      
ตัวชี้วัด PPA ถ้าใช้เงินไม่หมด จะต้องส่งคืนเงินไปที ่สปสช.ส่วนกลาง ขอกำชับให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย 
   2) ศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ต้องประเมินภายในเดือนเมษายน ขอให้ รพ.นครนายก 
เร่งรัดการมอบหมายงาน และประเมินเพ่ือให้ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานแจ้งในที่ประชุม : 
 1 . มี การจัดกิ จกรรมการการทอดผ้ าป่ า  To Be Number One เพ่ื อจั ดตั้ งกองทุ น             
To Be Number One ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 และจะมีการประชุมกระบวนการการดำเนินงานอีกครั้ง
 2. กำหนดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก ครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ปิดประชุม เวลา  16.00 น. 
 

                                                      ลงชื่อ                                         ผู้จดรายงานการประชุม                                         
                                (นางสาวนภาพร  พิมพาลัย) 

                                               เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 
 

                                                      ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

                                                                      (นายสุวัจน์  บุญยืน) 
                                       หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 


